

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 24 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện Vĩnh Linh, nhận được Báo cáo số 110/BC-HĐND, ngày 26/11/2024 của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 24 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và ban hành Công văn số 2659/UBND-VP ngày 27/11/2024 chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở tham mưu giải trình của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

#### I. CỬ TRI XÃ VĨNH Ô KIẾN NGHỊ

1. 22 hộ dân ở Bản Thúc đề nghị trả lại diện tích hơn 40 ha đất rừng mà bà con đã khai hoang trước khi thực hiện dự án Jica và diện tích này hiện nay các hộ dân vẫn đang trồng rừng của mình.

#### Trả lời:

Dự án JICA2 năm 2015 do BQL dự án Tỉnh làm chủ đầu tư và BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải là nhận thi công được thực hiện tại địa giới hành chính xã Linh Thượng (nay là xã Linh Trường), huyện Gio Linh với diện tích trồng là 934 ha. Theo Ban quản lý rừng phòng hộ, trong thời gian triển khai thiết kế và tổ chức thi công trồng 934 ha rừng trồng phòng hộ thuộc dự án JICA2 trên hiện trường không có đất nương rẫy của người dân. Tuy nhiên, đến năm 2020, của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phát hiện có một số diện tích rừng trồng tại các tiểu khu 597, 599T xã Linh Trường, huyện Gio Linh, sát khu vực Bản Thúc, xã Vĩnh Ô, qua xác minh xác định có 21 hộ dân thôn Thúc, xã Vĩnh Ô trồng keo dâm hom trong diện tích rừng trồng phòng hộ năm 2015, thuộc Dự án JICA2, với tổng diện tích khoảng 45,4 ha. Cử tri kiến nghị đây là đất canh tác sản xuất lâu dài của bà con, vì vậy đề nghị giao lại đất cho bà con sản xuất. Vấn đề này đã được UBND huyện, BQL rừng phòng hộ và xã Vĩnh Ô nhiều lần làm việc nhưng chưa thống nhất. Để giải quyết dứt điểm nội dung trên, UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Ô họp các hộ dân, xác nhận nguồn gốc thửa đất sử dụng, diện tích của các thửa đất nói trên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận, gửi hồ sơ đến UBND huyện để được xem xét, giải quyết. Trong thời

gian chờ giải quyết, các hộ dân tiếp tục thực hiện phương án bảo vệ rừng theo quy định.

*2. Hiện nay, nhiều diện tích đất rừng của bà con nằm trong khu vực rừng phòng hộ do Ban quản lý dự án rừng phòng hộ quản lý. Đề nghị bóc tách, trả lại diện tích đất rừng cho bà con sản xuất.*

**Trả lời:**

Diện tích này thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Theo Công văn số 5246/UBND-KT ngày 26/11/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện Kết luận số 279/KL-HĐND ngày 05/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ lập hồ sơ, dự toán chi tiết rà soát đo đạc, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa chính, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý diện tích đất đã bị các hộ gia đình, cá nhân xâm canh, lấn chiếm và tài sản trên đất trước khi giao cho địa phương quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó việc bóc tách trả lại đất rừng cho bà con phải chờ cấp có thẩm quyền xử lý.

*3. Đề nghị giữ lại các chế độ chính sách cho bà con sau khi xã đạt chuẩn Nông thôn mới.*

**Trả lời:**

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tại Điều 3 Quyết định 861/QĐ-TTg quy định: "*Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực*".

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg nhiều địa phương phát sinh một số bất cập như: Các chính sách đang triển khai bị dừng đột ngột; nhiều gia đình nằm trên địa bàn xã nông thôn mới nhưng thu nhập không ổn định, khi không còn chính sách hỗ trợ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, ngày 10/10/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2022 của Chính phủ về công tác dân tộc, theo đó, tại khoản 2, Điều 3 quy định: "*Các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được cấp có thẩm quyền phân định theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách đối với*

*xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định này đến khi có quy định thay thế của cấp có thẩm quyền.” Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2024.*

Xã Vĩnh Ô đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 5/2024 và có 04 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo quy định tại Nghị định số 127/2024/NĐ-CP, sau khi xã Vĩnh Ô và các thôn trên địa bàn xã được cấp có thẩm quyền phân định theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025) sẽ được thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định đối với xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

*4. Đề nghị hỗ trợ con giống cho bà con phát triển kinh tế thì chọn những loại giống phù hợp với phương thức chăn nuôi của bà con. Nếu hỗ trợ con giống nuôi bằng bột công nghiệp, nhưng về bà con nuôi ăn cỏ thì con giống không phát triển tốt được.*

#### **Trả lời:**

Tất cả các mô hình phát triển sản xuất của 3 xã miền núi nói chung và xã Vĩnh Ô nói riêng UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương họp xét công khai lựa chọn hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ, có nguồn nhân lực, có chuồng trại chăn nuôi, đủ điều kiện chăm sóc vật nuôi được hỗ trợ; các hộ đăng ký con giống phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, cam kết chăn nuôi tốt vật nuôi sau khi nhận giống. Việc chọn loại giống vật nuôi do hộ dân tự lựa chọn, đăng ký với xã, sau đó UBND xã tổng hợp danh sách hộ, loại giống vật nuôi cần hỗ trợ.

Hiện nay, hầu hết trong cả nước chưa có trang trại, cơ sở sản xuất, công ty nào sản xuất cung cấp con giống trâu, bò sinh sản với số lượng nhiều nên khi địa phương, đơn vị nào có nhu cầu cung ứng con giống, trang trại, cơ sở sản xuất, công ty đi tuyển chọn, thu mua con giống các vùng lân cận trong dân về cách ly, thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định. Đối với giống trâu đã cấp là giống nội, giống bò có tỷ lệ lai từ 25% trở xuống, thức ăn cho gia súc gồm cỏ, rơm, phụ phẩm nông nghiệp và bổ sung thêm thức ăn tinh để đảm bảo chế độ dinh dưỡng.

Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất do phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Lao động - Thương Binh & Xã hội và các xã làm chủ đầu tư đều giao cho nhóm hộ và hộ dân thực hiện mua sắm, hợp đồng và thanh toán; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chủ đầu tư tư vấn, giới thiệu đơn vị cung ứng cho người dân. Trước khi nhập giống trâu, bò vào địa bàn, chủ đầu tư mời lãnh đạo và cán bộ phụ trách nông nghiệp UBND xã, trạm Chăn nuôi thú y, cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng nhóm và các

hộ được hỗ trợ trực tiếp đến địa điểm tập kết giống chọn, lấy mã số, nghiệm thu con giống, kiểm tra các giấy tờ về kiểm dịch, vệ sinh thú y, vận chuyển, hồ sơ tiêm phòng và nguồn gốc xuất xứ con giống,... đảm bảo đúng quy định mới cho phép đơn vị cung ứng giống nhập giống vật nuôi vào địa bàn để cấp cho các hộ hưởng lợi.

Mặc dù các hộ dân đã cam kết chăm sóc nuôi dưỡng trâu, bò giống đúng quy trình kỹ thuật nhưng sau khi đưa giống về thức ăn không đảm bảo, chăn nuôi thả rông, chăm sóc không tốt dẫn đến gia súc phát triển kém.

*5. Hiện nay, nguồn nước sạch của bà con xã Vĩnh Ô không đảm bảo, còn phèn, bùn, đất. Đề nghị các cấp nghiên cứu và có thể hỗ trợ cho 03-04 hộ dùng chung 01 giếng đào thay vì dùng giếng khoan tập thể như hiện nay vì có một số điểm chất lượng nước không đảm bảo.*

### **Trả lời:**

Hiện tại, trên địa bàn xã Vĩnh Ô có 03 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã đưa vào hoạt động và đang sử dụng gồm: Hệ thống cấp nước thôn Thúc xã Vĩnh Ô (32 hộ sử dụng/công suất thiết kế 53 hộ); Công trình cấp nước thôn Cây Tăm, xã Vĩnh Ô (28 hộ sử dụng/công suất thiết kế 43 hộ); Công trình cấp nước thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô (37 hộ sử dụng/công suất thiết kế 74 hộ).

Theo kết quả điều tra khảo sát và báo cáo của UBND xã Vĩnh Ô về tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch năm 2024 tại địa bàn xã Vĩnh Ô là: 47,52%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%.

Về việc người dân phản ánh một số điểm chất lượng nước không đảm bảo còn phèn, bùn đất, chất lượng nước bị ảnh hưởng do khi mưa lớn dài ngày, mạch nước ngầm bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, hiện nay UBND huyện Vĩnh Linh đang đầu tư xây dựng và đang thi công thêm 05 công trình cấp nước sinh hoạt trên bản xã Vĩnh Ô nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch cho bà con, cụ thể: Công trình cấp nước tập trung tại xóm 6 thuộc thôn Mít; Công trình cấp nước tập trung tại xóm 7, xóm 8 thôn Mít; Công trình cấp nước tập trung tại thôn Xóm Mới 2 (điểm 2); Công trình cấp nước tập trung tại bản Xà Lờ; Công trình cấp nước tập trung tại bản Xà Nin.

Như vậy, đến cuối năm 2024, trên địa bàn xã Vĩnh Ô có 8 công trình cấp nước tập trung và điểm cấp nước tập trung cung cấp cho người dân đảm bảo nước sạch sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày của người dân.

## **II. CỬ TRI XÃ HIỆN THÀNH KIẾN NGHỊ**

*1. Đề nghị với các cấp đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp tuyến đường từ Hồ Xá (điểm từ chợ số 3 Hồ Xá) về đến Chợ Do, đây là tuyến đường tránh lũ*

*hàng năm và có mật độ tham gia giao thông lớn và tuyến đường từ Trường THCS xã Hiền Thành vào đến đường Cấp Lài do đã xuống cấp gây mất an toàn giao thông.*

**Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên nguồn lực để thực hiện đầu tư tuyến đường trên là rất lớn, trong khi điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn. Do đó ngày 28/11/2023, UBND huyện có Tờ trình số 331/TTr-UBND về việc xin đăng ký nhu cầu đầu tư các dự án ODA sử dụng vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á gửi Sở KH&ĐT xem xét đưa vào Kế hoạch trình UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư. Bên cạnh đó, UBND huyện có Công văn số 2093/UBND-KTHT ngày 23/9/2024 gửi Sở GTVT về việc đề xuất danh mục kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2025 có đề xuất tuyến đường nói trên. UBND huyện sẽ xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

*2. Đề nghị các cấp đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp tuyến đường đê từ khu di tích Đồi bờ Hiền Lương dọc theo sông Sa lung vì hiện nay đã xuống cấp.*

**Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri. Tuy nhiên Dự án chưa có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện nguồn thu ngân sách huyện chưa cân đối được để bố trí phát sinh danh mục mới. Trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đề nghị UBND xã Hiền Thành đẩy mạnh công tác bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công của xã để đầu tư. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành vấn đề trên.

*3. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cấm các xe có trọng tải lớn chạy vào ban đêm qua tuyến đường 574 trong thời gian vừa qua làm lún, hư hỏng đường.*

**Trả lời:**

Qua công tác điều tra cơ bản và công tác tuần tra kiểm soát thì trên tuyến ĐT574 thời gian vừa qua có một số phương tiện xe vận chuyển cát do Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị vận chuyển cát từ xã Vĩnh Chấp đến cảng Cửa Việt, qua quá trình kiểm tra không phát hiện xe vi phạm xe trọng tải. Ngoài ra trên tuyến đường này có nhiều trường học, chợ, ... có thể gây mất ATGT khi chạy qua tuyến đường này, Công an huyện đã có biện pháp tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với công ty không được vận chuyển cát qua tuyến đường này.

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Linh tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến đường, đặc biệt chú trọng tuyến đường ĐT 574, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chủ động phối hợp với trạm cân lưu động của

Sở GTVT đề xử lý những phương tiện chở hàng quá tải lưu thông trên đường làm ảnh hưởng đến kết cấu đường bộ, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

*4. Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đấu giá đất thuộc dự án đất ở, thôn Liêm Công Phường, xã Hiền thành và Vĩnh Hòa do dự án triển khai đã lâu nhưng đến nay chưa hoàn thiện.*

**Trả lời:**

Dự án phải thực hiện nhiều thủ tục thẩm định như: Đánh giá tác động môi trường với UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và môi trường; thỏa thuận đấu nối đường tỉnh 574 với Sở GTVT tỉnh; thỏa thuận đấu nối điện với Điện lực Vĩnh Linh; điều chỉnh lại phương án xử lý nước thải, nước mặt; điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết... nên mất nhiều thời gian. Hiện tại Dự án đang được Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Ban QLDA huyện sẽ cố gắng đẩy nhanh thủ tục đầu tư để sớm được triển khai thực hiện xây dựng công trình.

*5. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với các cấp liên quan bàn giao dứt điểm công trình điện nuôi tôm ở HTX nuôi trồng thủy sản xã Hiền Thành.*

**Trả lời:**

Hiện nay, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu; hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/12/2024 gửi cấp trên để tổ chức bàn giao theo quy định.

*6. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với cấp tỉnh chi trả kinh phí trưng dụng xuống, thuyền và lực lượng tham gia lễ hội Vì hòa bình trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh.*

**Trả lời:**

UBND huyện đã trình Sở Tài chính bổ sung kinh phí tham gia Lễ hội vì Hòa bình năm 2024 tại Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 16/7/2024 với số tiền 861.762.200 đồng và Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 25/7/2024 với số tiền 285.987.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa được cấp bổ sung kinh phí thực hiện. UBND sẽ tham mưu cấp kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị có trưng dụng xuống, thuyền và lực lượng tham gia lễ hội Vì hòa bình trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh khi có Quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh.

*7. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chỉ đạo xí nghiệp Thủy Nông Vĩnh Linh có phương án xả lũ hợp lý, tránh trường hợp trong mùa mưa lũ lại xả lũ gây ngập úng. (Cùng ý kiến với cử tri xã Hiền Thành tại Mục IV.3)*

**Trả lời:**

Công trình thủy lợi Bảo Đài được xây dựng và bắt đầu tích nước để phục vụ sản xuất từ mùa mưa năm 1999, theo nhiệm vụ thiết kế công trình có nhiệm vụ tưới tiêu cho 1.070 ha/năm đất canh tác và cải tạo môi sinh, môi trường cho các xã Vĩnh Long, Vĩnh Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiền, Vĩnh Giang, thị trấn Hồ Xá. Sau 25 năm đưa vào quản lý sử dụng công trình luôn đảm bảo an toàn và phát huy được hiệu quả. Công trình được thiết kế xả lũ bằng 01 cửa tràn sâu, có lưu lượng xả lũ  $Q_{tk} = 100,95 \text{ m}^3/\text{s}$ ;

Trong quá trình quản lý và vận hành hồ chứa nước Bảo Đài, UBND huyện luôn chỉ đạo Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh tuân thủ nghiêm túc Quy trình vận hành đã được phê duyệt, nhất là trong mùa lụt bão. Nhiệm vụ của công tác quản lý, vận hành hồ Bảo Đài trong mùa mưa lũ phải đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, đồng thời phải tích đủ nước để phục vụ sản xuất. Vì vậy, trong mỗi đợt mưa lũ Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh đã sử dụng dung tích hồ để điều tiết, vừa xả vừa tích trữ hợp lý sao cho lượng xả nhỏ hơn hoặc bằng lượng nước đến hồ, nhằm giảm lũ, chậm lũ cho hạ du rồi xả dần sau khi lũ xuống. Tuy nhiên hồ Bảo Đài được xây dựng trên suối Bảo Đài là một nhánh nhỏ của Sông Sa Lung, với diện tích lưu vực 18,8 km<sup>2</sup>, chỉ bằng 18,41% (so với lưu vực sông phía thượng lưu đập Sa Lung 156,4 km<sup>2</sup>) nên khả năng điều tiết lũ cho sông Sa Lung không lớn.

Trước mỗi đợt xả lũ hồ Bảo Đài, theo Quy trình vận hành, Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh đều xin lệnh xả lũ của Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị, khi được Công ty đồng ý, Xí nghiệp thông báo đầy đủ kịp thời bằng văn bản qua UBND huyện Vĩnh Linh, Văn phòng Thường trực Ban PCTT và TKCN huyện Vĩnh Linh và các xã trong vùng ảnh hưởng. Vì vậy, trong mùa mưa lũ các đơn vị, địa phương cần thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin và thông báo kịp thời cho người dân sinh sống ở những vùng thấp trũng dọc hai bờ sông Sa Lung được biết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời UBND huyện cũng sẽ đề nghị xí nghiệp Thủy Nông nắm chắc tình hình mưa lũ để chủ động phương án xả lũ hợp lý không gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

**III. CỬ TRI XÃ VĨNH LONG KIẾN NGHỊ**

*1. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp đường giao thông liên thôn tuyến dọc sông Sa Lung (từ thôn Gia Lâm đi Tân Lập), tuyến đường lên bia di tích Thượng Lập đoạn từ thôn Nhà Tài đi Vĩnh Cháp, tuyến đường Trung Lập đi Tân Lập. Đây là những tuyến đường xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của bà con Nhân dân, đặc biệt là học sinh cấp 1 và Mầm Non (nội dung này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết)*

**Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri. Tuy nhiên Dự án chưa có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện nguồn thu ngân sách huyện chưa cân đối được để bố trí phát sinh danh mục mới. Trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Long đẩy mạnh công tác bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công của xã để đầu tư. Bên cạnh đó, UBND huyện có Công văn số 2093/UBND-KTHT ngày 23/9/2024 gửi Sở GTVT về việc đề xuất danh mục kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2025 có đề xuất tuyến đường nói trên.

*2. Hiện nay Cầu Thượng Hòa đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là đợt lũ ngày 27/10/2024 làm ảnh hưởng nặng, có nguy cơ sập cầu bất cứ lúc nào. Đề nghị UBND huyện xem xét đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn để sớm xây dựng lại cầu, đảm bảo an toàn trong lưu thông.*

**Trả lời:**

UBND huyện đề xuất trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2023. Bên cạnh đó, UBND huyện đã có Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 15/01/2024 gửi UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Giao thông vận tải xin kinh phí hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh chưa đưa cân đối được ngân sách. UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất UBND tỉnh để lồng ghép vào các chương trình, dự án của tỉnh.

*3. Nhà đa chức năng của trường TH&THCS Vĩnh Long đang thi công hiện đạt khoảng 60% khối lượng, nhưng từ đầu năm đến nay dừng thi công, đề nghị UBND huyện quan tâm để bổ sung nguồn vốn để hoàn thiện công trình.*

**Trả lời:**

Dự án đang dừng thi công do thiếu vốn từ nguồn đấu giá đất chưa đạt theo kế hoạch. UBND huyện đã bố trí thêm 1 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện.

*4. Đường điện trên địa bàn thôn Trung Lập đã dựng cột và căng dây nhưng chưa được đưa vào sử dụng, đề nghị huyện có ý kiến với điện lực về vấn đề này. Đường điện từ Phúc Lâm đến Gia Lâm hiện nhiều cột điện nằm trong vườn hộ dân, đề nghị điện lực di dời ra ngoài hành làng để đảm bảo an toàn.*

**Trả lời:**

- Trong năm 2024, tại xã Vĩnh Long được xây dựng 1,6km đường dây hạ áp 0,4kV để phục vụ nhu cầu cấp điện cho người dân trên địa bàn xã trong có thôn Trung Lập. Hiện nay công trình trong giai đoạn triển khai hoàn thiện và nghiệm thu đóng điện đưa một số tuyến đường dây vào vận hành đảm bảo an



toàn, cấp điện liên tục cho người dân. UBND huyện sẽ chỉ đạo Điện lực Vĩnh Linh sẽ làm việc với các nhà thầu thi công để hoàn thiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

- Lưới điện khu vực xã Vĩnh Long cũng như toàn bộ lưới điện trên toàn huyện (Bao gồm cả lưới Trung áp và hạ áp) được thiết kế và xây dựng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau từ địa phương, ngành điện và của các dự án được Điện lực Vĩnh Linh quản lý, vận hành phục vụ cung cấp điện cho người dân trên địa bàn trong thời gian qua luôn đảm bảo an toàn và liên tục. Theo chỉ đạo của Nhà nước, ngành điện đã tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận lưới điện và bán lẻ điện đến hộ dân trên toàn địa bàn của huyện (trong đó có xã Vĩnh Long) và giữ nguyên hiện trạng lưới điện để quản lý vận hành cấp điện cho Nhân dân trên toàn huyện.

Trong quá trình vận hành cấp điện cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao thì nhu cầu cấp điện phải đảm bảo an toàn, liên tục và đó cũng là một phần trong kế hoạch cải tạo, duy tu sửa chữa định kỳ hệ thống lưới điện hàng năm. Do vậy trong quá trình cải tạo duy tu cũng như khi có các dự án trên địa bàn thì Điện lực sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, người dân khảo sát tìm mặt bằng thích hợp để thực hiện công tác di dời theo ý kiến của cử tri.

*5. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí dồn điền đổi thửa cho các HTX trên địa bàn xã, tạo điều kiện thực hiện cánh đồng mẫu lớn.*

**Trả lời:**

Công tác dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng xây dựng cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm là chủ trương lớn nhằm thay đổi về nhận thức trong sử dụng đất đai và chuyển dịch sản xuất nông nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển đổi sản xuất, tập trung ruộng đất thúc đẩy quá trình tích tụ đất đai trở thành nguồn vốn trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mặt khác, công tác dồn điền đổi thửa sẽ góp phần quy hoạch lại bờ vùng, bờ thửa, đường trục, hệ thống mương tưới tiêu, giao thông thủy lợi nội đồng, quy hoạch cánh đồng chuyên canh, hình thành cánh đồng mẫu lớn.

Năm 2022 và 2023, UBND huyện đã phân bổ ngân sách gần hơn 350 triệu đồng (nguồn hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa) để hỗ trợ 02 đơn vị trên địa bàn xã Vĩnh Long là HTX Sa Trung và HTX Thượng Hòa thực hiện việc dồn điền đổi thửa, tạo cánh đồng mẫu lớn để liên kết sản xuất lúa hữu cơ, đến nay các công trình phát huy tốt hiệu quả trong sản xuất.

Hiện nay, nhu cầu dồn điền đổi thửa, tạo cánh đồng lớn trên địa bàn huyện là rất nhiều, tuy nhiên nguồn vốn ngân sách huyện hiện rất khó khăn, không đảm

bảo để thực hiện. Yêu cầu các UBND xã, các HTX trên địa bàn huy động các nguồn vốn hiện có và nguồn lực của thành viên HTX để thực hiện việc đôn điền đổi thửa nhằm sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

*6. Đề nghị UBND huyện khảo sát và có kế hoạch tu sửa mương Cồn Dương (Sa Nam) cũng là mương tiêu cho đồng Sa Trung, mương thoát nước cho các hộ dân thôn Sa Nam. Hiện nay mương đã sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng (nội dung này đã đề nghị nhiều lần song chưa được giải quyết). Quan tâm hỗ trợ sửa chữa mương dẫn nước đập Bàu Nhum đi qua địa bàn thôn Sa Trung.*

### **Trả lời:**

Hiện nay, UBND tỉnh, UBND huyện đã phân cấp quản lý hồ đập, kênh mương thủy lợi cho các địa phương đơn vị trực tiếp quản lý. Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh quản lý các hệ thống hồ đập lớn và hệ thống kênh chính; Hệ thống kênh mương tưới, tiêu nội đồng do UBND xã quản lý tại địa bàn.

Để đảm bảo cho nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đề nghị UBND xã hàng năm bố trí nguồn ngân sách thường xuyên phục vụ công tác nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi trên địa bàn; các HTX nông nghiệp, Tổ hợp tác dùng nước sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi, vốn hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa để nâng cấp, sửa chữa và kiên cố hệ thống kênh mương. Đối với một số công trình thủy lợi có tính cấp bách, ngoài khả năng cân đối nguồn vốn của UBND xã, HTX, đề nghị UBND xã có Tờ trình gửi UBND huyện để tổng hợp, xem xét, giải quyết; hàng năm, các công trình thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở do thiên tai trên địa bàn huyện là rất nhiều, UBND huyện đã có các văn bản trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn để nâng cấp, xây dựng hệ thống kênh mương đồng bộ trên địa bàn huyện phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp.

Đối với đề xuất nâng cấp kênh chính Bàu Nhum (do Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh quản lý): Kênh chính Bàu Nhum có tổng chiều dài Lkênh = 14.721,5m; đoạn qua địa bàn HTX Sa trung từ K12+635 đến K14+721,5; chiều dài Lkênh = 2.086,5m; phục vụ tưới cho 154 ha các xã Vĩnh Long, xã Trung Nam và TT Hồ Xá, đoạn kênh này đã được bê tông hóa năm 2000 bằng bê tông tấm lát, mặt cắt hình thang từ nguồn vốn ADB. Nay kênh đang hoạt động bình thường, hàng năm Xí nghiệp thủy nông Vĩnh Linh dùng nguồn vốn sửa chữa thường xuyên khắc phục, sửa chữa nhỏ để phục vụ tưới. Hiện nay nhiều công trình do Xí nghiệp quản lý còn hư hỏng xuống cấp như kênh chính Bảo Đài có đoạn đang là kênh đất, đập ngăn mặn Châu Thị... nhưng vẫn chưa có nguồn vốn để nâng cấp, do đó kênh chính Bàu Nhum chưa đưa vào kế hoạch của Xí nghiệp Thủy nông để nâng cấp.

7. Đề nghị UBND huyện quan tâm phân bổ tăng thêm nguồn kinh phí cho hoạt động cho Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Hỗ trợ kinh phí để thay thế, sửa chữa các cụm loa phát thanh bị hư hỏng.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chi trả theo định mức theo Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh UBND huyện phân bổ theo định mức về cho xã tại mục chi sự nghiệp phát thanh theo định mức 9.000.000 đồng/ xã, thị trấn/năm (đã tiết kiệm 10%). Trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp để đảm bảo nhiệm vụ chi cũng như huy động từ nguồn khác để thay thế, sửa chữa các cụm loa phát thanh bị hư hỏng.

8. Vấn đề ô nhiễm môi trường từ mùi hôi của các nhà máy cao su, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm định mức độ ô nhiễm không khí, có giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng này.

**Trả lời:**

Theo Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2024 được ban hành tại Quyết định số 140/QĐ-STNMT ngày 11/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025 có 02 điểm quan trắc thường xuyên về không khí tại thị trấn Hồ Xá và thị trấn Bến Quan. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu 5 đợt (các tháng 2, 4, 6, 7 và tháng 9). Theo báo cáo kết quả quan trắc không có các thông số phản ánh mùi hôi; phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

Ngày 23/9/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2024; theo đó, UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến môi trường;

Ngày 19/11/2024, UBND huyện Báo cáo số 648/BC-UBND ngày 19/11/2024 về kết quả thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 31/8/2016 của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Linh; Nội dung báo cáo đã có đề xuất, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đồng thời bổ sung kế hoạch quan trắc đột xuất đánh giá chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện.

#### IV. CỬ TRI XÃ VĨNH SƠN KIẾN NGHỊ

*1. Cử tri phản ánh hiện nay, nguồn nước sông Sa Lung đang bị ô nhiễm nghi do việc xả thải nước chưa qua xử lý của các trang trại chăn nuôi và các nhà máy ở đầu nguồn. Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, quan trắc chất lượng nguồn nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm cho sinh hoạt của người dân.*

##### **Trả lời:**

Về quan trắc chất lượng nguồn nước: Theo chương trình Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 140/QĐ-STNMT ngày 11/01/2024, Sông Sa Lung có 4 điểm được thực hiện Quan Trắc thường xuyên gồm: Điểm tại cầu Thôn 4, xã Vĩnh Hà (SL1); điểm cách đập ngăn mặn Sa Lung 100m về phía thượng lưu (SL2-1); Điểm tại cầu Sa Lung, cách đập ngăn mặn 3km về phía hạ lưu (SL2); Điểm cách điểm giao nhau với sông Bến Hải 2km về phía thượng lưu, sông Sa Lung (SL3) với Tần suất 10 đợt/ năm. Theo báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước tỉnh Quảng Trị 03 tháng gần nhất (tháng 9, 10, 11) do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện cho thấy tất cả các thông số quan trắc của nước sông Sa Lung đều nằm trong giới hạn bảng 1 (giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người) và mức B-bảng 2 (nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp) - QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

Về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan kiểm tra các dự án chăn nuôi đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 23/9/2024 của UBND huyện; Thành lập đoàn kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành pháp luật về môi trường của một số cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2024 theo Quyết định 3305/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh; hiện nay Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND huyện đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về môi trường của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Trần Dương tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 16/10/2024.

*2. Cử tri đề nghị phần tồn tại hạn chế trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện năm 2024 cần bổ sung thêm*

*nội dung về công tác quản lý môi trường trên địa bàn.*

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Vĩnh Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp phòng Tài nguyên & Môi trường, tiến hành rà soát, đánh giá và đưa vào mục II. Phần D “những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân” của Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, QP-AN năm 2024; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm QP-AN năm 2025 nội dung: *"tình trạng xả thải trái pháp luật và diễn biến thời tiết bất thường đôi lúc gây ảnh hưởng đến môi trường không khí và đời sống sinh hoạt của Nhân dân"*.

*3. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan vận hành hồ chứa nước Bảo Đài cần tuân thủ quy trình xả lũ và trước khi xả lũ phải kịp thời thông báo để người dân phía hạ lưu chủ động trong phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại xảy ra.*

**Trả lời:** Đã trả lời tại Mục II.7

*4. Cử tri đề nghị lãnh đạo huyện cần thu hút đầu tư, bố trí nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động du lịch, sớm đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.*

**Trả lời:**

Thực hiện Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”. Trong thời gian qua UBND huyện đã quan đầu tư phát triển ngành du lịch với nguồn kinh phí rất lớn như Dự án đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng xã Vĩnh Thái (Giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng; đầu tư Quy hoạch 1/500 Du lịch cộng đồng sinh thái Bàu Thủy Ú, xã Vĩnh Tú; làng văn hóa du lịch cộng đồng sinh thái Tùng Luật, xã Vĩnh Giang ngân sách huyện 2 tỷ đồng. Trong thời gian tới huyện sẽ huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách nhà nước gắn với nguồn lực từ tư nhân theo hình thức đối tác công – tư để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng tại các điểm, khu du lịch và các điểm tiềm năng phát triển du lịch.

**V. CỬ TRI THỊ TRẤN CỬA TÙNG KIẾN NGHỊ**

*1. Mô hình camera tại Âu thuyền được xã hội hóa từ nguồn đóng góp của ngư dân hiện nay đang bị hư hỏng, không có nguồn kinh phí để sửa chữa, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ sửa chữa hệ thống camera này.*

**Trả lời:**

Mô hình camera tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng được thực hiện từ kinh phí xã hội hóa từ nguồn đóng góp của ngư dân và các nhà hảo tâm hỗ trợ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Qua thời gian sử dụng đã bị hư hỏng, đề nghị Đội quản lý tàu thuyền là nhóm trực tiếp quản lý sử dụng hệ thống camera huy động kinh phí từ nguồn đóng góp của ngư dân và các nhà hảo tâm hỗ trợ để sớm khắc phục sửa chữa để đưa hệ thống camera vận hành trở lại.

*2. Đề nghị cấp trên tu sửa kè tại Âu thuyền tránh trú bão thị trấn Cửa Tùng từ nguồn ngân sách đền bù Fomosa, hiện nay Âu thuyền tránh trú bão không phát huy được tác dụng, mỗi lần có bão là ngư dân phải di chuyển tàu, thuyền đi các nơi khác để tránh trú, gây nhiều khó khăn, tốn kém cho ngư dân.*

**Trả lời:**

Nguồn đền bù Fomosa do huyện Vĩnh Linh quản lý đến nay đã hết. Vì vậy để đầu tư nâng cấp Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng phát huy hiệu quả đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tránh trú trong mùa mưa bão UBND huyện sẽ đề nghị UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Sở ban ngành liên quan quan tâm sớm đưa vào danh mục đầu tư nâng cấp sửa chữa.

*3. Đề nghị UBND huyện đề xuất HĐND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí để thi công Nhà học 2 tầng 4 phòng học tại trường Mầm Non thị trấn Cửa Tùng (công trình thuộc dự án xóa trường học tạm theo Nghị quyết HĐND tỉnh), công trình này đã tạm dừng thi công trong thời gian dài.*

**Trả lời:**

Công trình này có tổng mức đầu tư 3,6 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách huyện quản lý 1,75 tỷ đồng huyện đã bố trí và giải ngân; phần vốn còn lại từ quỹ đất giá đất thị trấn Cửa Tùng 1,85 tỷ đồng đã được cấp vốn trong tháng 12/2024, công trình không sử dụng nguồn ngân sách tỉnh. UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA PTQĐ&CCN du lịch biển huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình để sớm đưa vào sử dụng trong quý I/2025.

*4. Đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí cho ngư dân học bằng lái thuyền trưởng, máy trưởng tại thị trấn Cửa Tùng.*

**Trả lời:**

Theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn luật, đối với tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên khi tham gia các hoạt động khai thác thủy sản trên biển, thuyền viên phải có Chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng hạng tương ứng với nhóm tàu cá.

Vừa qua, một số tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên ở thị trấn Cửa Tùng

đang hoạt động khai thác thủy sản đã làm thủ tục đăng ký nhưng không được cấp Giấy phép khai thác thủy sản do thuyền viên làm việc trên tàu không có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng. Vì vậy, muốn đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản, không vi phạm quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thuyền viên buộc phải tham gia các khóa đào tạo để được cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng.

Từ ngày 07-11/11/2024, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Đăng kiểm tàu cá - Cục Thủy sản tổ chức lớp Bồi dưỡng thuyền trưởng, máy trưởng tại thị trấn Cửa Tùng, có 24 thuyền viên tham gia lớp học và đã được cấp chứng chỉ, đến nay các tàu cá trên 12m đủ điều kiện đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản. Tuy nhiên, hiện chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí cho ngư dân tham gia các khóa đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng hoặc các chứng chỉ nghề nghiệp khác liên quan đến khai thác thủy sản.

*5. Tuyến đường WB2 từ chợ số 3 Hồ Xá về Chợ Do đã hư hỏng nhiều, một số đoạn hư hỏng nặng đề nghị cấp trên có kế hoạch sửa chữa và nâng cấp để đảm bảo đi lại cho Nhân dân.*

**Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên nguồn lực để thực hiện đầu tư tuyến đường trên là rất lớn, trong khi điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn. Do đó ngày 28/11/2023, UBND huyện có Tờ trình số 331/TTr-UBND Về việc xin đăng ký nhu cầu đầu tư các dự án ODA sử dụng vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á gửi Sở KH&ĐT tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch trình UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư. Bên cạnh đó, UBND huyện có Công văn số 2093/UBND-KTHT ngày 23/9/2024 gửi Sở GTVT về việc đề xuất danh mục kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2025 có đề xuất tuyến đường nói trên.

*6. 05 hộ gia đình thuộc xã Vĩnh Tân cũ kiến nghị: Năm 2017 các hộ gia đình được cấp đất, tuy nhiên năm 2019 bị thu hồi đất, lý do là đất chưa sạch. Sau khi các hộ gia đình có kiến nghị thì UBND tỉnh đề nghị cấp đất mới cho các hộ gia đình và đã được cấp, tuy nhiên khi thu thuế đất thì cơ quan thuế áp dụng mức thu theo qui định mới là quá cao. Vì vậy các hộ gia đình trên đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giúp đỡ để giảm số tiền thuế cho các hộ gia đình.*

**Trả lời:**

Tại Điều 2 Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; UBND đã giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho Chi cục Thuế Khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh như sau “Chi cục Thuế Khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh căn cứ Công văn số 1946/UBND-TN ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết đề

*xuất của UBND huyện Vĩnh Linh để thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Xem xét tính trừ phần nghĩa vụ tài chính đã nộp đối với các thửa đất đã được giao đất, cấp giấy CNQSD đất trước đây”.*

Ngày 02/12/2024, Chi cục thuế Khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh đã có Công văn số 2028/CCTKV-NVQLT về việc trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó thì các hộ gia đình chỉ nộp tiền chênh lệch giữa giá đất năm 2017 và giá đất năm 2024. Hộ gia đình nộp nhiều nhất là 32.000.000 đồng, hộ gia đình nộp ít nhất là 28.000.000 đồng. Hiện nay đã có 02 hộ gia đình đã nộp thuế, còn 03 hộ gia đình còn lại chưa nộp thuế. Việc tính thuế cho 05 hộ gia đình đã được Chi cục thuế Khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh căn cứ Khoản 3 Điều 108 Luật đất đai 2013: “Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.” Căn cứ Quyết định 49/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 03/07/2024 về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính số 3385, 3386, 3387, 3388, 3389 ngày 06/11/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh gửi đến cơ quan Thuế. Từ những căn cứ nêu trên, cơ quan Thuế xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất cho 05 hộ gia đình này là thời điểm có Quyết định giao đất, tức là ngày 03/07/2024 nhằm đảm bảo việc tính thuế đúng theo quy định vừa theo hướng có lợi nhất cho người dân.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 24 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình và trả lời để cử tri được biết./.

**Nơi nhận:**

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Thành**